

## XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: KINH NGHIỆM TỪ BỐ TRẠCH

**ThS. TRƯƠNG VĂN HÀ**  
Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nhiều vùng nông thôn ở huyện Bố Trạch đã có nhiều khởi sắc. Đến tháng 10/2019, toàn huyện có 13/28 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, số tiêu chí bình quân là 15,4 tiêu chí/xã. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân chính là nhân tố quyết định sự thành công của Bố Trạch như ngày hôm nay.

### **Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo**

Trước khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Bố Trạch đã từng được cả nước biết đến là một trong những địa phương đi tiên phong ở Quảng Bình trong phong trào bê tông hoá đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa trường học, kênh mương nội đồng; cao tầng hóa trường học, trạm y tế cấp xã,... Ngoài ra, Bố Trạch cũng là địa phương đi tiên phong ở Quảng Bình trong việc phát triển cây cao su và xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Nhờ đó, Bố Trạch có nhiều xã nông thôn được đánh giá là giàu có nhất, nhì ở Quảng Bình, như xã Thanh Trạch, Hải Trạch, Đức Trạch,...

Xác định tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngay từ những ngày đầu mới bắt tay vào thực

hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong đó, căn cứ vào các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Chương trình và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 15/9/2011 về xây dựng nông thôn mới, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, lĩnh vực để ban hành văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời phân công các đồng chí cấp ủy viên, các cơ quan, đơn vị cấp huyện phụ trách, theo dõi các địa bàn cụ thể để vừa tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong quá trình chỉ đạo, vừa hướng dẫn, giúp đỡ những địa bàn khó khăn trong quá trình thực hiện. Bố Trạch cũng là một trong địa phương đầu tiên ở Quảng Bình chỉ đạo thành lập mô hình “Tổ dân vận” của các cơ quan đơn vị cấp huyện và mô hình “Công tác dân vận hướng

đến “3 chi” (phân công cán bộ, đảng viên các phòng, ban cấp huyện phụ trách các chi bộ, chi đoàn, chi hội ở vùng nông thôn). Nhờ đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhằm đưa phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực để huy động sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành ở Bồ Trạch đã phối hợp tổ chức trên 3.200 lượt tập huấn, cấp phát hơn 7.000 tờ rơi, xây dựng hệ thống pano, áp phích tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện đã sản xuất gần 4.000 chương trình phát thanh, tin, bài và gần 60 băng chương trình phát thanh, 126 trang địa phương, gần 1.500 tin về xây dựng nông thôn mới trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Bồ Trạch đã lồng ghép và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng được trên 200 mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp công sức, vật chất xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp; xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu; tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,...

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Bồ Trạch thường xuyên định hướng lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện và các cấp, các ngành lồng ghép có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với các

chương trình mục tiêu quốc gia khác đang triển khai, như: Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm và đào tạo nghề, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo,...

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, trong gần 10 năm qua, người dân huyện Bồ Trạch đã đóng góp hơn 370 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới.

#### **Khởi sắc bộ mặt nông thôn**

Bước vào năm 2019, Bồ Trạch phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Hòa Trạch và Nam Trạch. Để sớm đạt được kết quả như đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Bồ Trạch đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện phụ trách các phần việc cụ thể và chỉ đạo phân bổ trên 9,3 tỷ đồng cho xã Hòa Trạch và gần 13,2 tỷ đồng cho xã Nam Trạch để hai địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Tính đến nay, huyện Bồ Trạch đã có 13/28 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Hoàn Trạch, Hải Trạch, Thanh Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch, Đồng Trạch, Bắc Trạch, Đức Trạch, Vạn Trạch, Hạ Trạch, Tây Trạch, Nam Trạch và Cự Nẫm.

Một trong những kết quả quan trọng, nổi bật nhất trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới phải kể đến đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho

người dân, từ đó làm điều kiện, động lực để thúc đẩy hoàn thiện các tiêu chí khác. Trong quá trình thực hiện, huyện Bồ Trạch rất chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương, từ đó chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng. Đến nay, huyện Bồ Trạch đã xây dựng và đưa vào thực hiện 14 chuỗi liên kết sản xuất, như: chuỗi liên kết bảo tồn và phát triển gạo bản địa ở các xã Phú Trạch, Vạn Trạch, Thượng Trạch; chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, chế biến tinh bột nghệ ở các xã Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch; chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh nấm ăn và nấm dược liệu ở các xã Phú Trạch, Sơn Lộc, Vạn Trạch, Tây Trạch, Hải Trạch; chuỗi liên kết trồng ngô làm thức ăn gia súc ở Nam Trạch, Mỹ Trạch...

Ngoài ra, còn có nhiều mô hình hoạt động khá hiệu quả của các tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại, liên kết hộ trong sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp có hiệu quả, tiêu biểu như: Hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh; Hợp tác xã sản xuất tổng hợp Phúc Đồng (Phúc Trạch) chuyên cung ứng giống cây dược liệu; Hợp tác xã trồng dược liệu cây dứa, cây côn (ở thôn 4 xã Xuân Trạch); các tổ dịch vụ chèo thuyền, tổ chụp ảnh phục vụ khách du lịch tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng; các dịch vụ du lịch cộng đồng tại các địa bàn vùng ven di sản Phong Nha - Kẻ Bàng (ở Sơn Trạch, Phúc Trạch, Cự Năm,...); các tổ đoàn kết đánh bắt trên biển ở Đức Trạch, Nhân Trạch, Hải Trạch,

Thanh Trạch; các mô hình đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài ở Đức Trạch, Nhân Trạch, Hải Trạch, Thanh Trạch, Phúc Trạch; các mô hình trồng dưa hấu và trồng hoa ở Lý Trạch,...

Nhờ chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người ở huyện Bồ Trạch đã đạt 39,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,61%.

Đến nay, toàn huyện Bồ Trạch đạt bình quân 15,4 tiêu chí/xã (có 28/28 xã đạt tiêu chí về nhà ở và y tế; gần 88% hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; gần 86% người dân tham gia bảo hiểm y tế; có 68% làng, 8% cơ quan, đơn vị và 82% gia đình đạt danh hiệu văn hoá,...). Có 7/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2017 đã đáp ứng bộ tiêu chí mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, năm 2019 huyện Bồ Trạch xác định là năm “nước rút” trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm 2 xã về đích nông thôn mới (Nam Trạch, Hòa Trạch), Bồ Trạch còn quyết tâm phấn đấu tất cả các xã đều có tăng tiêu chí; đến năm 2020, có 17 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (59%), bình quân mỗi xã đạt 16,5 tiêu chí.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, nhất trí cao trong nhân dân, tin chắc rằng huyện Bồ Trạch sẽ sớm hoàn thành các mục kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc ■